
การประชมุระหว่างทีมท่ีปรึกษากบัทีมแคนาดา

HA Journey 14 มกราคม 2540 บนัทึกโดย นพ.อนุวฒัน์ ศภุชุติกลุ

ที่ปรึกษาส่วนหนึ่งจะรู้สึกไม่พอใจที่ต้องมาฟังเรื่องราวของ
แคนาดา อย่างจะสร้างระบบแบบไทยๆ ขึ้นมาเอง

ในการวางแผนเพ่ือสาธิตการเยี่ยมส ารวจ มทีี่ปรึกษาจ านวนหนึ่ง 
(ส่วนน้อย) ที่ต้องการให้เป็น active learning คือท าแล้วให้ฝรั่ง
วิจารณ์  ในที่สุดจึงตกลงว่าวันแรกที่ รพ.นพรัตน์ฯ เป็น active 
learning และวันที่สองที่ รพ.สมิติเวช เป็นการดูฝรั่งท า  ผู้แทนของ 
รพ.มคีวามกังวลว่าที่ปรึษาซึ่งยังไม่รู้แนวคิดของ QI จะท าให้ความ
พยายามที่ รพ.ได้สร้างไว้ต้องประสบปัญหา (รพ.นพรัตน์ฯ เป็น รพ.
ที่เข้าร่วมโครงการ TQM กับ สวรส.ในช่วงป ี2536-38)

โดยส่วนตัว (นพ.อนุวัฒน์) เห็นว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะให้ผู้อาวุโส
ได้เรยีนรู้ทางอ้อม เพราะไม่สามารถบอกท่านเหล่านั้นโดยตรงได้

ที่ปรึกษาส่วนหนึ่งจะรู้สึกไม่พอใจที่ต้องมาฟังเรื่องราวของ
แคนาดา อย่างจะสร้างระบบแบบไทยๆ ขึ้นมาเอง

ในการวางแผนเพ่ือสาธิตการเยี่ยมส ารวจ มทีี่ปรึกษาจ านวนหนึ่ง 
(ส่วนน้อย) ที่ต้องการให้เป็น active learning คือท าแล้วให้ฝรั่ง
วิจารณ์  ในที่สุดจึงตกลงว่าวันแรกที่ รพ.นพรัตน์ฯ เป็น active 
learning และวันที่สองที่ รพ.สมิติเวช เป็นการดูฝรั่งท า  ผู้แทนของ 
รพ.มคีวามกังวลว่าที่ปรึษาซึ่งยังไม่รู้แนวคิดของ QI จะท าให้ความ
พยายามที่ รพ.ได้สร้างไว้ต้องประสบปัญหา (รพ.นพรัตน์ฯ เป็น รพ.
ที่เข้าร่วมโครงการ TQM กับ สวรส.ในช่วงป ี2536-38)

โดยส่วนตัว (นพ.อนุวัฒน์) เห็นว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะให้ผู้อาวุโส
ได้เรยีนรู้ทางอ้อม เพราะไม่สามารถบอกท่านเหล่านั้นโดยตรงได้



ทดลองเย่ียมส ารวจท่ี รพ.นพรตัน์ราชธานี

HA Journey 16 มกราคม 2540 บนัทึกโดย นพ.อนุวฒัน์ ศภุชุติกลุ

ระหว่างการเตรยีมทีมที่ปรึกษาในตอนเช้า ทางผู้แทนของโรงพยาบาลก็มาเร่งเพราะทีมของ
โรงพยาบาลรออยู่แล้ว และเห็นว่า session การเตรยีมทมีน้ีควรจะท าก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล  
แต่เอกสารซึ่ง Randy (ผู้เยี่ยมส ารวจแคนาดา) เตรียมนั้นเพิ่งจะเสร็จเม่ือเข้าน้ีเอง

ระหว่างการทดลองท าหน้าที่ผู้เยี่ยมส ารวจ มปีระเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากโรงพยาบาล เช่น 
การพูดมากเกินไปเหมือนกับมาสอนแทนที่จะเป็นการรับฟัง การซักไซ้ไลเ่ลียงในปัญหาตัวเลข
เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นส าคัญเร่ืองคุณภาพ การใช้ความสนใจส่วนตัวเป็นที่ตั้ง และการไล่
ซักถามจนผู้ตอบเกดิความรู้สึกเป็นลบต่อผู้เยี่ยมส ารวจ 

ผู้แทนของโรงพยาบาลต้องไปตามอาจารย์ นายแพทย์ปัญญา สอนคม มาช่วยแก้สถานการณ์ 
ซึ่งอาจารย์แก้สถานการณ์ด้วยการบอกว่า “ถ้าต้องการตั้งค าถามในเชงิบวกจะถามอย่างไร

ข้อคิด: การดูผู้เยี่ยมส ารวจที่มปีระสบการณ์มักจะให้ความประทับใจและดูเหมือนเป็นเรื่อง
ง่าย แต่เมื่อท าจรงิจะพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องก้าวข้าม เช่น ความคุ้นชินเดิม ความคิดว่า
เป็นผู้ที่รู้มากกว่า ความสนใจส่วนตัว ฯลฯ

ระหว่างการเตรยีมทีมที่ปรึกษาในตอนเช้า ทางผู้แทนของโรงพยาบาลก็มาเร่งเพราะทีมของ
โรงพยาบาลรออยู่แล้ว และเห็นว่า session การเตรยีมทมีน้ีควรจะท าก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล  
แต่เอกสารซึ่ง Randy (ผู้เยี่ยมส ารวจแคนาดา) เตรียมนั้นเพิ่งจะเสร็จเม่ือเข้าน้ีเอง

ระหว่างการทดลองท าหน้าที่ผู้เยี่ยมส ารวจ มปีระเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากโรงพยาบาล เช่น 
การพูดมากเกินไปเหมือนกับมาสอนแทนที่จะเป็นการรับฟัง การซักไซ้ไลเ่ลียงในปัญหาตัวเลข
เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นส าคัญเร่ืองคุณภาพ การใช้ความสนใจส่วนตัวเป็นที่ตั้ง และการไล่
ซักถามจนผู้ตอบเกดิความรู้สึกเป็นลบต่อผู้เยี่ยมส ารวจ 

ผู้แทนของโรงพยาบาลต้องไปตามอาจารย์ นายแพทย์ปัญญา สอนคม มาช่วยแก้สถานการณ์ 
ซึ่งอาจารย์แก้สถานการณ์ด้วยการบอกว่า “ถ้าต้องการตั้งค าถามในเชงิบวกจะถามอย่างไร

ข้อคิด: การดูผู้เยี่ยมส ารวจที่มปีระสบการณ์มักจะให้ความประทับใจและดูเหมือนเป็นเรื่อง
ง่าย แต่เมื่อท าจรงิจะพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องก้าวข้าม เช่น ความคุ้นชินเดิม ความคิดว่า
เป็นผู้ที่รู้มากกว่า ความสนใจส่วนตัว ฯลฯ



A Practical Guide to Preparing for Accreditation (CCHSA)

HA Journey

นพ.สมเกยีรต ิโพธสิตัย์

“ข้อแนะในการเตรีขมโรงพยาบาลสู่ Accreditation” แปลโดย นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี
พศ.2540 เป็นปีเริ่มตน้ของโครงการ HA เป็นการเรียนรูข้องคน 3 กลุ่มไปพรอ้มกัน คอื ทมีพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ที่

ปรกึษา และผู้เยี่ยมส ารวจ  รพ.นพรัตน์ราชธานีเป็น 1 ใน 35 รพ.ที่เข้าร่วมโครงการน าร่อง คุณหมอสมเกียรติ โพธสิัตย์ หัวหนา้ฝ่าย
วิชาการของ รพ.นพรัตน์ฯ เป็นหัวเร่ียวหัวแรงส าคัญของ รพ.มาตัง้แตก่ารท าโครงการ TQM ในชว่งปี 2536-2538 และได้มีฉันทะในการ
แปลเอกสารของแคนาดาฉบับน้ีเป็นภาษาไทย (เราได้เรียนรูจ้ากแคนาดามากทัง้ในดา้นการไปดูงาน เอกสาร และท่ีปรึกษา)

A Prctical Guide to Preparing for Accreditation.pdf


เย่ียมโรงพยาบาลทัว่ไปแห่งหน่ึงท่ีเข้าร่วมโครงการ

HA Journey 16 มกราคม 2540 บนัทึกโดย นพ.อนุวฒัน์ ศภุชุติกลุ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพยายามผลักดันอย่างมาก  ทีมผู้ประสานงานพยายามศกึษาข้อมูลและมี
การถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วระดับหนึ่ง

มแีพทย์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโครงการเพ่ือเอาใจผู้ใหญ่ เกิดความระแวดงว่าผู้ที่รับผิดชอบ
อาจจะได้ความดคีวามชอบเป็นพิเศษ

ค าถามจากกลุ่มแพทย์มุ่งเน้นไปในเร่ืองของการขาดแคลนแพทย์และภาระหน้าที่ในการบริหารของ
แพทย์

แพทย์ส่วนใหญ่คิดว่าเร่ืองที่ท าได้ ได้ท าไปหมดแล้วโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล เหลือแต่ปัญหา
ยากๆ ที่แก้ไขไม่ได้

หลังการยกตัวอย่างและช้ีแจง พยาบาลหัวหน้าตึกท่านหนึ่งลุกขึ้นบอกว่ายังไม่รู้ว่าแต่ละคนจะต้อง
กลับไปท าอะไร

ข้อคิด: เหตุการณ์น้ีสะท้อนสถานการณ์ในช่วงแรกของโครงการที่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า
ประโยชน์ของกระบวนการ accreditation คืออะไร ผสมผสานกับการพัฒนาแบบ top-down ที่
ผู้อ านวยการสามารถผลักดันให้มีการพัฒนาจนมชีื่อเสียงระดับประเทศ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพยายามผลักดันอย่างมาก  ทีมผู้ประสานงานพยายามศกึษาข้อมูลและมี
การถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วระดับหนึ่ง

มแีพทย์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโครงการเพ่ือเอาใจผู้ใหญ่ เกิดความระแวดงว่าผู้ที่รับผิดชอบ
อาจจะได้ความดคีวามชอบเป็นพิเศษ

ค าถามจากกลุ่มแพทย์มุ่งเน้นไปในเร่ืองของการขาดแคลนแพทย์และภาระหน้าที่ในการบริหารของ
แพทย์

แพทย์ส่วนใหญ่คิดว่าเร่ืองที่ท าได้ ได้ท าไปหมดแล้วโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล เหลือแต่ปัญหา
ยากๆ ที่แก้ไขไม่ได้

หลังการยกตัวอย่างและช้ีแจง พยาบาลหัวหน้าตึกท่านหนึ่งลุกขึ้นบอกว่ายังไม่รู้ว่าแต่ละคนจะต้อง
กลับไปท าอะไร

ข้อคิด: เหตุการณ์น้ีสะท้อนสถานการณ์ในช่วงแรกของโครงการที่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า
ประโยชน์ของกระบวนการ accreditation คืออะไร ผสมผสานกับการพัฒนาแบบ top-down ที่
ผู้อ านวยการสามารถผลักดันให้มีการพัฒนาจนมชีื่อเสียงระดับประเทศ



เย่ียมโรงพยาบาลมิชชัน่

HA Journey 30 มกราคม 2540 บนัทึกโดย นพ.อนุวฒัน์ ศภุชุติกลุ

ระหว่างการเยี่ยม มกีารสอบถามวิธีการบริหารงานของผู้บรหิารในการที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ดีของ
โรงพยาบาล  ผู้บรหิารของโรงพยาบาลต่างมีความรู้สึกว่า HA น่าจะเป็นสิ่งที่บังคับให้ท า จึงจะเกดิแรงจูงใจให้
อยากท า

Tony เห็นว่าการที่โรงพยาบาลมี parent organization เช่น Adventist Health Service เป็นข้อได้เปรยีบของ
โรงพยาบาล เมื่อมปีัญหาก็สามารถขอที่ปรึกษาได้ไม่ยาก

การมีที่โรงพยาบาลนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจเพราะโรงพยาบาลมปีระสบการณ์เร่ือง HA มากพอสมควร 
การเข้ามาจงึต้องขอเข้ามาเรียนรู้ ไม่ใช่มาสอน

ตอนบ่ายได้คุยกับกลุ่มแพทย์ Tony พยายามโน้นน้าวกลุ่มแพทย์คดิว่ามีอะไรที่จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
บ้าง แต่ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองนัก ที่ปรกึษาที่ร่วมทีมบอกว่าตรงน้ีเป็นเทคนิคที่จะจี้จุดให้คนฟังได้พูดออกมา

เมื่อลองให้ที่ปรึกษาเป็นผู้แสดงหลัก บางท่านพยายามถามว่าโรงพยาบาลน้ีมีสิ่งดีๆ อะไรบ้าง ค่อนข้างใช้เวลา
มากและยังไม่ได้ผล  บางท่านก็พูดเชงิทฤษฎีมาก มองไม่เห็นภาคปฏิบัติ

ข้อคิด: หลักการเร่ืองการบังคับกับสมัครใจส าหรับ HA แล้วเป็นเร่ืองที่ใช้เวลาในการพสิูจน์  การเยี่ยมโดยผู้
ถูกเยี่ยมไม่ได้ถูกเตรยีมพร้อม อาจจะไม่ได้ผลตามที่คาดแม้จะใช้ approach เชงิบวก

ระหว่างการเยี่ยม มกีารสอบถามวิธีการบริหารงานของผู้บรหิารในการที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ดีของ
โรงพยาบาล  ผู้บรหิารของโรงพยาบาลต่างมีความรู้สึกว่า HA น่าจะเป็นสิ่งที่บังคับให้ท า จึงจะเกดิแรงจูงใจให้
อยากท า

Tony เห็นว่าการที่โรงพยาบาลมี parent organization เช่น Adventist Health Service เป็นข้อได้เปรยีบของ
โรงพยาบาล เมื่อมปีัญหาก็สามารถขอที่ปรึกษาได้ไม่ยาก

การมีที่โรงพยาบาลนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจเพราะโรงพยาบาลมปีระสบการณ์เร่ือง HA มากพอสมควร 
การเข้ามาจงึต้องขอเข้ามาเรียนรู้ ไม่ใช่มาสอน

ตอนบ่ายได้คุยกับกลุ่มแพทย์ Tony พยายามโน้นน้าวกลุ่มแพทย์คดิว่ามีอะไรที่จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
บ้าง แต่ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองนัก ที่ปรกึษาที่ร่วมทีมบอกว่าตรงน้ีเป็นเทคนิคที่จะจี้จุดให้คนฟังได้พูดออกมา

เมื่อลองให้ที่ปรึกษาเป็นผู้แสดงหลัก บางท่านพยายามถามว่าโรงพยาบาลน้ีมีสิ่งดีๆ อะไรบ้าง ค่อนข้างใช้เวลา
มากและยังไม่ได้ผล  บางท่านก็พูดเชงิทฤษฎีมาก มองไม่เห็นภาคปฏิบัติ

ข้อคิด: หลักการเร่ืองการบังคับกับสมัครใจส าหรับ HA แล้วเป็นเร่ืองที่ใช้เวลาในการพสิูจน์  การเยี่ยมโดยผู้
ถูกเยี่ยมไม่ได้ถูกเตรยีมพร้อม อาจจะไม่ได้ผลตามที่คาดแม้จะใช้ approach เชงิบวก



สพัเพเหระ

HA Journey 31 มกราคม 2540 บนัทึกโดย นพ.อนุวฒัน์ ศภุชุติกลุ

มผีู้มาเล่าให้ฟังว่ามจีดหมายจากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายสัปดาห์ ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการแห่งหนึ่ง เนื้อหาในจดหมายเหมือนกับข้อความที่ใช้ในโครงการ HA ไม่รู้ที่มา  เป็นเพราะความ
ต้องการประชาสัมพันธ์ของผู้บรหิารโรงพยาบาลหรอืกองประกอบโรคศิลป์?

มผีู้มาเล่าให้ฟังว่ามจีดหมายจากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายสัปดาห์ ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงพยาบาลที่
เข้าร่วมโครงการแห่งหนึ่ง เนื้อหาในจดหมายเหมือนกับข้อความที่ใช้ในโครงการ HA ไม่รู้ที่มา  เป็นเพราะความ
ต้องการประชาสัมพันธ์ของผู้บรหิารโรงพยาบาลหรอืกองประกอบโรคศิลป์?


